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เริ่มประชุมเวลา      การประชุมวันนี้  มีนายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การ   
๑๐.๐๐ น.  บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิก
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ลงชื่อและอยู่ในที่ประชมุ
  จ านวน ๒๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับ      
  การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๒) 
  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๕  และด าเนินการประชุมตามล าดับ   ดังนี้ 
เลขานุการสภา อบจ. - เรียนเชิญท่านประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)   ส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ีท าหน้าที่ประธานและรองประธานในที่ประชุม 
ประธานสภา อบจ. - เรียนผู้มีเกียรติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(นายกอบชัย  พลเสน)  ทุกท่าน  ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ  ฝ่ายข้าราชการทุกท่าน และท่าน 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ได้ก าหนดประชุม  
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  สมัยสามัญ  ประจ าปี
 พ.ศ. ๒๕๕๕  สมัยที่สอง  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 และได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ไปแล้ว นั้น 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
 สุพรรณบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   โดยเฉพาะร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านวาระ        
 ที่ ๑ แล้ว ได้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามล าดับ 
 ประกอบกับเรื่องอื่นๆ ที่จะต้องน าเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  จึงได้ก าหนด     ให้มี
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ
 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๒  ในวันนี้  โดยขอเปิด
 การประชุมสภาฯ  ณ บัดนี ้ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
 

-/ ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่ ๑  - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบจ. - เป็นเรื่องโครงการปฏิบัติราชการสุพรรณบุรีเคล่ือนที่ซึ่งเราได้ท า
(นายกอบชัย  พลเสน)  โครงการอบจ.พบประชาชนไปร่วมด้วยเรียกย่อๆว่า ปจว.ก าหนดการ 
    วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานที่คือ วัดท่าไชย ต.หัวโพธิ์                
 อ.สองพี ่น ้อง จ.สุพรรณบุรี  ก็ขอเชิญท่านสมาชิกฯ โดยเฉพาะ  
 สมาชิกอ าเภอสองพี่น้อง และอ าเภอใกล้เคียงที่สะดวกสามารถไป
 ร่วมงานได้ เป ็นต ัวแทนของ อบจ .  สุพรรณบุร ี   ไปร่วมงาน 
 ดังกล่าวด้วยครับ   
             ล าดับที่  ๒ จะแจ้งก าหนดการบ าเพ็ญกุศลศพ มารดาของ
 ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ ผอ.พจมาลย์  ปริ่มปาน อบจ.สุพรรณบุรี      
 ได้ก าหนดวันเป็นเจ้าภาพคืนวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ณ วัดอู่ทอง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ก็ขอแสดงความเสียใจกับ 
 ผอ.พจมาลย์  ปริ่มปาน ด้วยครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 
ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
    สุพรรณบุรี 
ประธานสภา อบจ. - การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ยังไม่มี ผ่านไปก่อน 
(นายกอบชัย  พลเสน)   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระที่ ๓  - ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณ 
  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 (พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) 
ประธานสภา อบจ - ขอเรียนเชิญตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(นายกอบชัย  พลเสน)  ให้ท่านได้แถลงผลของการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 - ขอเชิญท่านฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณครับ 
 สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผม สจ.ฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ เขต ๑
(นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ) อ าเภอบางปลาม้า ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้เป็นผู้อ่านบันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ร่างข้อบัญญัติ ดังนี ้

-/ บันทึก..... 
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บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณารา่งข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบัญญัติ         

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ    
องค์บริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  และได้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นเวลา ๑๐ วันท าการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และก าหนดนัดประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ   
ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   และให้ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ เสนอร่างข้อบัญญัติฯ  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ    ในวันที่  
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายสุชาติ        กล่ินจุ่น    ส.อบจ.สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค์        เกิดพงษ์   ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ 
๓. นายสุรัตน์        จันทร์สว่าง    ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ 
๔. นายกิตติพงศ์    ขจีรัตน์วัฒนา  ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์      มาตรศรี   ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ 
๖. นายเสร ี          ข าสุวรรณ  ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ 
๗. นายฉัตรชัย       ประเสริฐสุวรรณ ส.อบจ.สุพรรณบุรี กรรมการ/เลขานุการ

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอรายงานผลการแปรญัตติ   ดังนี้ 
ข้อ  ๑  ชื่อข้อบัญญัติ     ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ  ๒  ผลการบังคับใช้ของข้อบัญญัติ          ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน     
         ๖๑๘,๙๕๐,๐๐๐  บาท   ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 

-/ ข้อ ๕ ให้นายก..... 
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ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 
 ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                             
      ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข   

ข้อ  ๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
      ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ     
ให้คงไว้ตามร่างเดิมที่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เสนอต่อที่ประชุม           
เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕  พร้อมนี้ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวมาด้วย 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 (ลงช่ือ)  สุชาติ  กล่ินจุ่น 
            (นายสุชาติ  กล่ินจุ่น) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

   ลงวันที่    ๓๐    สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบจ. - เนื่องจากไม่มีท่านใดแปรญัตติ และคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน 
(นายกอบชัย  พลเสน)  โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯ นี้ ด าเนินการไปด้วย    

 ความถูกต้องตามระเบียบ ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกฯ ว่าเห็นชอบ
 หรือไม่เห็นชอบในการพิจารณาแปรญัตติฯ ดังกล่าว 
- ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  ขอบคุณครับ  
- ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือขึ้นครับ ไม่มีครับ  
- ท่านใดงดออกเสียงยกมือขึ้นครับ 

 - ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบในการพิจารณาแปรญัตติ เรื่อง  
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียง 
 ส่วนใหญ่   
 
 

-/ มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   มีมติเห็นชอบในการพิจารณา        
  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      
  ในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาแปรญัตติ ดังนี ้
 - เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
ประธานสภา อบจ. - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
(นายกอบชัย  พลเสน)    ข้อบัญญัติหรือไม ่  

- ผู้ ใดเห็นชอบ   ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

        ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้น 
 - ผู้ใดไม่เห็นชอบ  ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 เ รื ่อ ง   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖              
 ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้น ไม่มีครับ ขอบคุณครับ 
 - ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ตราเป็นข้อบัญญัติฯได้ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น        
 ก็ถือเป็นมติของสภาแห่งนี้เห็นชอบในการตราข้อบัญญัติข้อนี้ครับ 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติเห็นชอบให้ร่าง 
 ข้อบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณ   
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   ตราเป็นข้อบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรไีด้ ดังนี ้
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔  
 
 
 

-/ ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระที ่๔ - ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ  
  รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
       (พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
(นายกอบชัย  พลเสน) 
เลขานุการสภา อบจ.  - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายเพิ่มเติม       
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) (ฉบับที่ ๒)ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ (การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ     
 เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ ๔๕, ๔๗, ๔๙, ๕๑  และ 

  ข้อ ๕๒ ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้)  
  โดยพิจารณาตามวาระ ดังนี้ 

  การพิจารณาวาระที่  ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา      
 ในหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ  และลงมติว่ าจะรับหลักการ         
 แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์    
 จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย   
 ในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว 
  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว       
 ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา  
 ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
 โดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
 เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
         การพิจารณาวาระที่ ๒     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ    
 ในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
 หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
 ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
  การพิจารณาวาระที่  ๓  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ       
 ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ 
 ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้         
 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่      
 - เรียนเชิญท่านประธานฯ 

-/ ประธานสภา..... 
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ประธานสภา อบจ. - ล าดับต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
(นายกอบชัย  พลเสน)  เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณ 
 รายจ่ายเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  
นายก อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานฯ  ท่านสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรติ  
(นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ 
 ทุกท่านที่ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
 ประจ าปี ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ก็อยากจะยืนยันกับท่านประธานฯ และ 
 สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบประมาณก็จะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพ 
 มากที่สุด แล้วงบประมาณที่ผ่านแล้ว ท่านสมาชิกฯ อยากเปล่ียนแปลง    
 ในวันข้างหน้าให้เกิดประโยชน์ที่ท้องถิ่นของเราผู้บริหารก็ยินดีรับ
 ร่วมกับทุกท่านให้เกิดประโยชน์ ส่ิงที่ผ่านไปวันนี้ใช่ว่าสมบูรณ์ที่สุด   
 มีการแก้ไขได้ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าท่านสมาชิกฯ ร้องขอหรืออยากจะ 
 ท าอะไรที่มันดีหรือมีประโยชน์มากขึ้น ผู้บริหารยินดีรับครับ แล้วก็ 
 ยืนยันกับทุกท่านครับว่า เราจะท างานร่วมกัน เราไม่ได้มาขัดแย้งกัน 
 เพราะฉะนั้นทุกเรื่องคุยได้ครับ ผู้บริหารยินดีที่จะท างานเพื่อสภาฯ 
 และท างานเพื่อประชาชนทุกท่านครับ 

เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบและ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไปแล้ว  นั้น 

 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายรับเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ 
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ จ านวน ๓๓,๗๑๖,๙๑๒ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุร ีจึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายงบประมาณขึ้นใหม่ ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ และจังหวัดได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   
 

  -/ ยกเว้น..... 
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ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๙ และข้อ ๒๑ โดยน ายอดเงินรายรับที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้       
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน ๓๓,๗๑๖,๙๑๒ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้น างบประมาณ 
ดังกล่าวมาจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้  
 ๑. ประมาณการรายรับ ตั้งรับไว้จ านวน ๓๓,๗๑๖,๙๑๒ บาท 
 ๒. ประมาณการรายจ่าย ตั้งจ่ายไวจ้ านวน        ๓๓,๗๑๖,๙๑๒  บาท    
     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งจ่ายจ านวน      ๓๑,๑๖๖,๙๑๒  บาท 
  ๒.๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งจ่ายจ านวน      ๒,๕๕๐,๐๐๐  บาท  

 ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรเีพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

          (ลงช่ือ) บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

          (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
           วันที่   ๒๓     เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบจ.               - ต่อไปจะเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯเรื่อง งบประมาณ 
(นายกอบชัย  พลเสน) รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณพ .ศ.๒๕๕๕       
 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะอภิปรายได้ครับ        
 มีท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าหากว่าไม่มีอภิปรายตรงนี้ 
 ผมจะถามความเห็นท่านเลยนะครับ 
  - ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
    (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้น ขอบคุณครับ 
 

-/  ท่านใด..... 
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  - ท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้น ไม่มีครับ  
 ขอบคุณครับ ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบรับหลักการ       
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่าย
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ล าดับต่อไป 
 - ขอเชิญเลขาฯ ครับ 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบญัตติ เรื่อง งบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  (พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
เลขานุการสภา อบจ. - ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ที่สภาฯ ลงมติรับหลักการ          
 ในวาระที่ ๑ แล้วนั้น จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

 พิจารณาและแปรญัตติ โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับค าแปร 
 ญัตติและการพิจารณาค าแปรญัตติไว้ด้วยตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙  

- เชิญท่านประธานฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ - เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนในระเบียบ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม       
(นายกอบชัย  พลเสน)   พิจารณา ดังนี ้

๑. ให้สภาเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ   
 และพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  

๒. ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเป็นผู้รับ 
  ค าแปรญัตติของสมาชิกฯ 

  ๓. ให้สภาก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติและพิจารณาแปรญัตติ 
 ของสมาชิกที่ต้องการแปรญัตติ 

  ๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ส่งร่างข้อบัญญัติฯ    
 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว
 ให้ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี 

๕. ประธานสภาฯ จะนัดประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในวาระที่  ๒ และวาระที่ ๓ ตามล าดับ
 และส่งบันทึกที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ      

   -/ ก่อนการประชุม..... 



 - ๑๕ - 
 

 ก่อนการประชุม ๓ วัน แต่ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ก็ส่งร่างข้อบัญญัติฯ
 ให้กับสมาชิกฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง  ตามข้อ  ๒๓  และข้อ ๕๐
 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 - ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอก าหนดระยะเวลา สถานที่                    
  ที่จะรับค าแปรญัตติในการพิจารณาดังกล่าวครับ ขอเรียนเชิญครับ
 - ขอเชิญท่านสุชาติ  กล่ินจุ่นครับ 
สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  
(นายสุชาติ  กลิ่นจุ่น) ผมนายสุชาติ  กล่ินจุ่น เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ าเภอเมืองฯ ขอเสนอ
 ก าหนดระยะเวลา และสถานที่รับค าแปรญัตติ และการพิจารณา    
 ค าแปรญัตต ิ
  ๑. การเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕เป็นเวลา ๓ วันท าการ 
 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖, ๗ และวันที่  ๑๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา 
 ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องที่ท าการสภาองค์การบริหาร    
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้นล่าง) และนัดประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ
 ร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ในวันที่ 
 ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ๓. ให้สมาชิกฯ ยื่นค าแปรญัตติภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑ ณ ที่ท าการ 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  (ชั้นล่าง) สมาชิกฯ   
 ท่านใด ที่ต้องการจะแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ ให้เสนอค าแปรญัตติ     
 กับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวัน  เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น 

๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอร่างแปรญัตติ พร้อมทั้ง  
 รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เ ว ล า 
 ๑๒.๐๐ น. 
 
 

-/ ประธานสภา.... 



 - ๑๖ - 
 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ เป็นมติที่ประชุมเลยนะครับ ผมก็จะทวนตรงน้ีเลยครับ 
(นายกอบชัย  พลเสน) ขอบคุณท่านสุชาติ  กล่ินจุ่น ที่ท่านได้เสนอมาแล้ว ผมขอผู้รับรองครับ         
 ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ          
 ไม่มีนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะสรุปตามที่ท่านสุชาติเสนอครับ  
 ๑. การเสนอค าแปรญัตติและพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ    
     เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕     
 ก าหนดให้เป็นเวลา ๓ วันท าการ ก็คือวันที่ ๖ วันที่ ๗ และวันที่ ๑๐ 
 กันยายน ๒๕๕๕ ก าหนดเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สถานที่คือ 
 ห้องที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้นล่าง)  
 นัดประชุมค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวันที่ ๑๑ กันยายน   
 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติ คือ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 ซึ่งสภาของเราได้เลือกตั้งไว้ตามคณะน้ันแล้วครับ 
 ๓. ก าหนดให้สมาชิกฯ สามารถที่จะยื่นค าแปรญัตติได้ภายในระยะเวลา   
   ที่ก าหนดดังกล่าว ณ ห้องที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 สุพรรณบุรี (ชั้นล่าง)  
 ๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติน าเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
 พร้ อมทั้ ง ร าย งานและบันทึ กความ เห็ นของท่ าน เสนอต่ อ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่       
 ๑๑ กันยายน เวลาเที่ยง 
 - ล าดับต่อไปขอเชิญเลขาฯ ครับ 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบ เรื่อง   
 การก าหนดระยะเวลาสถานที่รับค าแปรญัตติและการพิจารณา     
 ค าแปรญัตติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

-/ ๑. การเสนอค าแปร..... 
 
 



 - ๑๗ - 
 
 ๑.  การเสนอค าแปรญัตติและพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ    
       เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

   เป็นเวลา ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖, ๗ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องที่ท าการสภาองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้นล่าง) และนัดประชุมพิจารณา       
 ค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา 
 ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นเวลา ๑ วัน 

๒. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
๓. ให้สมาชิกยื่นค าแปรญัตติ ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑ ณ ห้อง
 ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้นล่าง)  สมาชิก
 ท่านใดที่ต้องการจะแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ ให้เสนอค าแปร ญัตติกับ
 ค ณ ะก ร ร ม ก า ร แ ปร ญั ต ติ ฯ   ใ น วั น   เ ว ล า  แ ละส ถ าน ที่ 
 ดังกล่าวข้างต้น 
๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ส่งร่างข้อข้อบัญญัติฯ พร้อมทั้ง 
 รายงานและบันทึกความเห็น ให้ประธานสภาองค์การบริหาร      
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.  

เลขานุการสภา อบจ. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง 
 เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
 รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 ในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็น
 ของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและ   
  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
 ยี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา    
 เป็นการด่วน     

-/ เชิญประธาน..... 
 



 - ๑๘ - 
- เชิญประธานฯ ค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - เพื่อให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้  แล้วก็จะให้
(นายกอบชัย  พลเสน)  ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    
    ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผมจะขอนัดประชุมสภาองค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  2      
 ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔ .๐๐ น. คือบ่าย ๒ โมง
 ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้เพื่อที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๒ 
 และวาระที่ ๓ ตามล าดับต่อไป ท่านสมาชิกที่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม    
 ถือว่ารับทราบทั่วกันแล้ว ส่วนท่านที่ยังไม่ได้มาก็จะด าเนินการ         
 ส่งหนังสือให้รับทราบต่อไป   

- ท่านครับ จบวาระที่ ๔ จะเข้าวาระที่ ๕ ก่อนจะเข้าวาระที่ ๕       
 ผมจะขอตรงนี้ว่า เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง  
 ตามก าหนดนั้นมีระยะเวลา ๔๕ วัน เราเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  
 ที่ผ่านมาส้ินสุดแค่ ๑๔ กันยายน ซึ่งเราดูแล้วระยะเวลาตรงนี้   
 อาจจะยังไม่พอต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 สุพรรณบุรี ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่จะต้องมีญัตติเสนอเข้ามา 
 แล้วก็อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดก็ดี การกันเงิน 
 งบประมาณก็ดี เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ผมจะแจ้งต่อท่านเพื่อที่จะขอขยายระยะเวลาการประชุม เรียกว่า 
 เป็นการขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สมัยสามัญสมัยที่สอง ออกไปอีกระเบียบการตรงน้ี 

- ขอเชิญเลขาฯ  
เลขานุการสภา อบจ. - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐   
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตราที่ ๒๒ วรรค ๔  
 ก าหนดว่า สมัยประชุมสามัญ ให้มีก าหนด ๔๕ วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็น 
 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่ังขยายสมัยประชุมสามัญ
 ออกไปได้ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน  

- เรียนเชิญ ท่านประธานฯ ค่ะ 
-/ ประธานสภา..... 

 



 - ๑๙ - 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และให้ส่ง
(นายกอบชัย  พลเสน)  ร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพื่อเติม (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี  
 ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการดังกล่าวแล้ว (วาระที่ ๑) 
 จะได้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ต่อไป และการพิจารณา
 ญัตติเรื่องอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับกิจการในวงงานของ องค์การบริหาร    
 ส่วนจั งหวั ด สุพรรณบุ รี  ผมก็ ใช้ อ านาจของประธานสภาฯ       
 ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ขอขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๕ สมัยที่สอง  
 ออกไปอีก ๑๕ วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕    
 เป็นต้นไปก็จะไปจบถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ผมขอมติที่ประชุม 
 ท่านด้วยครับ ที่จะขยายเวลาออกไปอีก ๑๕ วัน  

- ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
- ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) ขอบคุณครับ 
- ต่อไปจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระที่ ๕ ครับ        

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบ เรื่อง     
   การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี      
 สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ออกไปอีก  ๑๕  วัน   
 - เห็นชอบ  ๒๒ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
ระเบียบวาระที ่๕ - ญัตติ ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
  พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนีผู้กพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน           
  และสิ่งก่อสร้าง (จ านวน ๑๙ โครงการ) 
ประธานสภา อบจ. - ตรงน้ีขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
(นายกอบชัย  พลเสน) เป็นผู้เสนอญัตติ ขอเรียนเชิญครับ 
นายก อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  
(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ) 
 
 
 

-/ ญัตติของนายก..... 
 



 - ๒๐ - 
ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุ ี

เรื่อง    ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความเห็นชอบ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม ๑๙ โครงการ              
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่สอง 
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2555 ไปแล้วนั้น    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  และยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
ไว้ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    จ านวน  ๑๙  โครงการ เป็นเงิน  ๑๒,196,100 บาท    
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

  เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๕   การกันเงิน  
ข้อ ๕๙  ก าหนดไว้ว่า  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป”ี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง  
ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวข้างต้น
เป็นการจัดท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนรวมโดยตรง แต่การกันเงินนั้นจะต้องได้รั บ
การอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  (ตามข้อ ๕๙) เสียก่อน  จึงจะด าเนินการ 
กันเงินได้ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    

 

-/ จึงขอเสนอ..... 



 - ๒๑ - 
 

จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๑๙  โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๑๙๖,๑๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     (ลงช่ือ) บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

      (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านนายกครับ ในรายละเอียดตรงนี้ ขอเชิญท่านปลัดองค์การ
(นายกอบชัย  พลเสน)  บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่อครับ
 - ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ปลัด อบจ. - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ทั้ง ๒ ท่าน
(นายปรีชา  มีสมศักดิ์)  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตครับ 
  ว่าญัตตินี้เป็นญัตติของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ซึ่งผมไม่ได้มาคัดค้านอะไร ต้องขออภัยอย่างยิ่ง ซึ่งยอดรวมของการ
 กันเงินงบประมาณน้ัน คงจ ากันได้เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 เราเสนอโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ แต่ปรากฏว่า มีอยู่ ๒ รายการ       
 ที่ถอนออกไป เป็นเรื่องซ่อมสนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล   
 ที่ไม่ถูกต้อง ๒ รายการนั้น ก็เป็นความผิดพลาดของผมในฐานะที่เป็น 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็จะขอแจ้งว่าในการขอกันเงินนั้นจะกันเงิน 
 เพี ย ง  ๑๗ โคร งการ  ให้ ถู กต้ องตามข้ อ เท็ จ จริ ง  ในวง เ งิ น             
 ๑๑ , ๗๕๔ ,๓๐๐ บาท ขอทวนอีกทีครับ ในระเบียบวาระที่  ๕        
 ในย่อหน้าที่สอง ที่ว่า อบจ. มีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติกันเงินนั้น  
 ให้เบิกจ่ายในปี ๒๕๕๖ ที่เขียนว่า ๑๙ โครงการนั้น ขอเปล่ียนเป็น  
 ๑๗ โครงการ วงเงินเดิมครับ ๑๒,๑๙๖,๑๐๐ บาท วงเงินใหม่   
 ๑๑, ๗๕๔,๓๐๐ บาท แล้วก็เปิดดูหน้า ๑๐ บัญชีแนบท้ายประกอบ  
 

-/ ตัด ๒ รายการ..... 



 - ๒๒ - 
 
 ตัด ๒ รายการนั้นออกไปครับ ๒ รายการข้างท้าย ที่เขียนว่ารายการที่ ๖ 
 และรายการที่ ๗ ส านักปลัดโครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย ๒๐๕, ๑๐๐ บาท  
 กับโครงการที่มีการตีเส้นสนามวอลเลย์บอล ๒๓๖,๗๐๐ บาทซึ่งมัน
 เป็นข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรกแล้ว ๒ โครงการนี้ตัดออกไปรวมเป็นเงิน 
 ๔๔๑,๘๐๐ บาท ก็ขอแก้ไขก่อนที่จะมีการรับหลักการหรืออนุมัติ   
 ในวันน้ีครับ ถือว่า เป็นการขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามนี้ครับ 
 ผมต้องขอขอบคุณ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งในข้อบกพร่องตรงน้ีครับ  
 - ขอบคุณท่านประธานครับ  
ประธานสภา อบจ. -  ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้อธิบายชี้แจงตรงนี้ครับ แล้ว ๒ โครงการนี้
(นายกอบชัย  พลเสน)  ถ้าจะให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณจะต้องท าอย่างไรต่อ 
ปลัด อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ วันน้ีเราจะมีระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง 
(นายปรีชา  มีสมศักดิ์) ใน ๒ โครงการนี้ได้เสนอเข้ามาแล้วในการแก้ไขโอนเงินงบประมาณ  
  ในการโอนเงินจะอยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบจ - ขอบคุณครับ เปรียบเทียบก็เสมือนว่า ๒ โครงการนี้จะอยู่ในวาระที่ ๖ 
(นายกอบชัย  พลเสน)  ท่านสมาชิกฯ ครับ เราได้รับการเสนอญัตติ จากท่านนายกฯ        
 และค าชี้แจงจากท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายตรงนี้ 
 หรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญได้ครับ สรุปว่าเป็นทั้งหมด ๑๗ โครงการ       
 จ านวนเงิน ๑๑, ๗๕๔,๓๐๐ บาท ถ้าหากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอธิปราย  
 ผมจะถามความเห็นชอบท่านต่อไปเลยนะครับ  
 - ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  
  จ านวน ๑๗ โครงการ โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
 - ท่านใดไม่เห็นชอบกับการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว    
  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) ขอบคุณครับ 
 - สรุปมติที่ประชุมสภาแห่งนี้  เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๑๗ โครงการ  
 - ต่อไปขอเข้าระเบียบวาระการประชุมวาระที่ ๖ 
 

-/ มติที่ประชุม..... 



 - ๒๓ - 
 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบญัตติ  
 เรื่ อง ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ          
 พ.ศ .  ๒๕๕๕ กรณี ไม่ ก่ อหนี้ ผู กพันหมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ที่ ดิ น           
 และส่ิงก่อสร้าง ดังนี ้
 - เห็นชอบ ๑๕  เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๖ - ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
 งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณี ไม่ก่ อนหนี้ ผูกพัน          
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ านวน ๑๕ รายการ) 
ประธานสภา อบจ. - ท่านสมาชิกฯ ครับ ระเบียบวาระน้ีมันมี ๒ แบบ  โอนเงินและกันเงิน 
(นายกอบชัย  พลเสน) โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ และในขณะเดียวกัน   
 ก็ขอกันเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ในญัตติตรงน้ีมี ๑๕ โครงการ 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
- ขอเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านสุวัฒน์  จันทร์สว่าง 
รองนายก อบจ. - เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก 
(นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนจะเข้าวาระที่ ๖  ผมขอ  
 ชี้แจงอย่างนี้ก่อนครับว่า เมื่อวาระที่  ๕ เราขอเฉพาะกันเงิน         
 ในเรื่องของค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แต่ในวาระที่ ๖ นี้ ผู้บริหาร     
 ขอโอนเงินและกันเงิน ในค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ผมขออนุญาต  
 เสนอญัตติแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 

-/ ญัตติของนายก..... 
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ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ และขออนุมัติ    
 กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (จ านวน ๑๕ รายการ) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ได้มีมติ เห็นชอบและผู้ว่ า        
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้ว  นั้น 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยโอนลดงบประมาณบางรายการและยกเลิกโครงการ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๑๕ รายการ        
(รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๑๕ รายการ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  

 ข้อ ๒๗ ก าหนดไว้ว่า “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน 

 ข้อ ๕๙ ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง      
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกหรือไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี” 

-/ องค์การบริหารส่วนจังหวัด..... 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าว      
เป็นการจัดท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทิ้งถิ่นเป็นส่วนรวมโดยตรง แต่การโอนเงินงบประมาณ  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการกันเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโดยขอปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๕ น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวนทั้งส้ิน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗, ๘๔๐,๖๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 
 ๒. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวนทั้งส้ิน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗, ๘๔๐,๖๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 (ลงช่ือ)  บุญชู  จันทร์สุวรรณ 
                            (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายในวาระญัตติตรงนี้หรือไม่ 
(นายกอบชัย  พลเสน) ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญครับ ส่ วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการในพื้นที่     
 ที่ท่ านสมาชิกฯ ดูแลอยู่  และอยู่ ในอ านาจของนายกฯ ที่ จะ          
 ท าการโอนเงินและก็กันเงินไว้ให้ เพื่อที่จะได้ใช้งบประมาณตรงนี้ได้
 ในระยะเวลาที่เลยเดือนกันยายนไปแล้ว ถ้าท่านมีโครงการที่ท่านดูแลอยู่       
 แล้วยังไม่ได้เข้าในวาระน้ีในวันน้ี ยังสามารถเข้าได้อีก  
 - ขอเชิญท่านธงชัย  กล่ าจตุรงค์ 
 
 
 

-/ สมาชิกสภา..... 
 



 - ๒๖ - 
 
สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร 
(นายธงชัย  กล่ าจตุรงค์) รูปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้อยู่ ในพื้นที่ รับผิดชอบของกระผม ประมาณ         
 ๘ กิโลเมตร และท่าน สจ.ฉัตรชัย ประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่ง         
 ขอน าเรียนว่า เมื่อปีที่แล้วเกิดมหาอุทกภัย ซึ่งท่วมเส้นนี้ทั้งเส้น    
 บางจุดท่วมเกือบ ๑ เมตร บางจุด ๕๐ เซนติ เมตร จึ ง เกิด        
 ความเสียหายดังรูปที่ เห็น แล้วสืบเนื่องมาเมื่อเดือนมีนาคม ถึง     
 เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง อบจ. ก็ไม่มีสภาฯ ท าให้การซ่อมบ ารุง 
 นั้นล่าช้า ท าให้ชาวบ้านเดือนร้อน ก็อยากจะน าเรียนว่าเมื่อเดือน   
 ที่แล้วผมได้เข้ามาหาคณะผู้บริหาร คือนายกฯ บุญชู ท่านก็เข้าใจ  
 ถึงสภาพก็น า เครื่ องจักรไปท ามาหนึ่ งครั้ ง  เมื่ อปลายเดือน           
 ผมทราบจากชาวบ้านว่า มีนักข่าวมาท าข่าว ผมก็ เข้ามาพบ       
 ท่านนายกฯ บุญชู และท่านปลัดฯ ปรีชาอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็น ารถเกรด  
 และชุดบดอัดไปซ่อมอีกหนึ่งครั้ง ก็ด าเนินการมาได้สามวันเริ่มตั้งแต่ 
 วันที่ ๑ กันยายน วันน้ีก็มีนักข่าวเดลินิวส์เข้าไปอีก ผมก็ชี้แจงแล้วว่า
 ทาง อบจ. เราไม่ ได้นิ่ งนอนใจ ก็ เร่ งแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน              
 แต่ในช่วงนั้นเราไม่มีสภา ก็ได้ตั้ งงบประมาณ ๖- ๗ ล้านบาท      
 เพื่อมาซ่อมเส้นน้ีเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางได้อย่างสะดวกผมก็น าเรียน
 กับนักข่ าว เด ลินิว ส์ไปแล้วครับ ก็อยากจะฝากว่ าโครงการ          
 ของถนนเส้นนี้ จ าเป็นจริงๆครับ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ  
(นายกอบชัย  พลเสน) - ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
 พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (จ านวน ๑๕ รายการ) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 - ท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (จ านวน ๑๕ รายการ) โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
 

-/ เป็นอันว่า..... 



 - ๒๗ - 
 
 - เป็นอันว่ามติที่ประชุมเราเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  
  รายจ่าย ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  (จ านวน ๑๕ รายการ)    
 ดังกล่าว 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีมติเห็นชอบญัตติ 
  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ    
 พ.ศ.  ๒๕๕๕ กรณี ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน หมวดค่ าครุภัณฑ์  ที่ ดิน         
 และส่ิงก่อสร้าง (จ านวน ๑๕ รายการ) 
 - เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
ประธานสภา อบจ.  - ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ 
(นายกอบชัย  พลเสน) 
ระเบียบวาระที่ ๗ - ญัตติเรื่อง การโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ให้กับหน่วยงานราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน 
ประธานสภา อบจ. - ขอเรียนเชิญท่านรองนายก อบจ. สุพรรณบุรี ท่านสุวัฒน์  จันทร์สว่าง  
(นายกอบชัย  พลเสน) ครับ 
รองนายก อบจ. - เรียนประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 
(นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง)  ผมสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 สุพรรณบุรี  ขออนุญาตเสนอญัตติแทนนายกองค์การบริหาร       
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 

-/ ญัตติของนายก..... 
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ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติการโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้กับหน่วยงานราชการ
และการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีทรัพย์สินประเภทที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน 4 แห่ง ดังนี ้

 1. ที่ดินในเขตอ าเภอบางปลาม้า จ านวน 5 แปลง เป็นไหล่ทาง และอยู่ในเขตรัศมี 
ทางหลวงแผ่นดิน สายบางปลาม้า บางแม่หม้าย (3351) ประกอบด้วย 
          1.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 17441 ม.5 ต าบลโคกคราม   เนื้อที่ดิน 2 งาน 98 ตารางวา   
      1.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 17464 ม.5 ต าบลโคกคราม   เนื้อที่ดิน 2 งาน 20 ตารางวา   
      1.3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 17447 ม.8 ต าบลบางปลาม้า เนื้อที่ดิน 1 งาน 72 ตารางวา   
      1.4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 17510 ม.8 ต าบลบางปลาม้า เนื้อที่ดิน         80 ตารางวา 
          1.5 ที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 ม.8 ต าบลบางปลาม้า เนื้อที่ดิน 1 งาน 30 ตารางวา   

  2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 47756 ม. 2 ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ เนื้อที่ดิน 1 งาน 
79 ตารางวา ส านักงานเทศบาลต าบลวังยาง ได้ก่อสร้างรั้ว คสล. ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2546 และ
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548    

     3. ที่ดินโฉนดเลขที่ 91231 หมู่ 3 ต าบลดอนโพธิ์ทอง เนื้อที่ดินจ านวน 2 ไร่  1 งาน 
51 ตารางวา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ก่อสร้างเป็นที่ตั้งส านักงาน  

 4. ที่ดินที่ดินเลขที่ 4883 เลขที่ดิน 22 หน้าส ารวจ 448 ระวาง 19 น. 1 ฎ.หมู่ที่ 4 
ต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่น้อง เนื้อที่ดิน จ านวน 58 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา  ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
ผู้แทนกระทรวงการคลังได้ออกใบแทนโฉนดที่ดินและได้เปล่ียนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นชื่อของ
“กระทรวงการคลัง”เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 150 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น
หรือหากใช้ราชการต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาส่ังให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี ้

-/ (๓) โอนให้แก่..... 



 - ๒๙ - 
 

วย 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่ังการ 
องถิ่นนั้น  

 ส่วนราชการและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ได้มีหนังสือขอรับโอนที่ดิน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  4 รายการ รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 
                1.  แขวงการทางสุพรรณบุรี ที่ 1 มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับโอนที่ดิน 
จ านวน 5 แปลงและอยู่ในเขตรัศมีทางหลวงแผ่นดินสายบางปลาม้า-บางแม่หม้าย (3351)  

       2.  ส านักงานเทศบาลต าบลวังยาง มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 
47756 ม. 2 ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ เนื้อที่ดิน 1 งาน 79 ตารางวา ปัจจุบันได้ท าการ
ก่อสร้างรั้ว คสล. และก่อสร้างอาคารโรงจอดรถแล้ว    

         3.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง แจ้งความประสงค์ขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  โฉนดเลขที่ 91231 หมู่ 3  ต าบลดอนโพธิ์ทอง  
เนื้อที่ดินจ านวน 2 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ให้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเป็นที่ตั้งส านักงาน  

     4.  ส านักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ได้ส่งส าเนาเอกสาร
หลักฐานโฉนดที่ดินและได้เปล่ียนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นชื่อของ
“กระทรวงการคลัง”  

 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 155 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีความ
ประสงค์ขอเสนอญัตติเรื่อง การโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับหน่วยงาน
ราชการอื่นและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
องถิ่นนั้น” 

 

-/ องค์การบริหาร..... 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเสนอญัตติเรื่อง การโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้กับหน่วยงานราชการอื่นและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน   ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้พิจา รณา
ด าเนินการต่อไป 



 - ๓๐ - 
 (ลงช่ือ) บุญชู  จันทร์สุวรรณ 
                 (นายบุญชู    จันทร์สุวรรณ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
         วันที่   ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านรองนายก อบจ. สุพรรณบุรี ท่านสุวัฒน์ จันทร์สว่าง  
(นายกอบชัย  พลเสน) - ท่านสมาชิกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับ  
  ญัตติ เรื่อง การโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ให้กับหน่วยงานราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน     
 ถ้ามีก็ขอเชิญอภิปรายครับ 
 - ขอเรียนเชิญท่านปรีชา มีสมศักดิ์ ปลัด อบจ. สุพรรณบุรี ครับ 
ปลัด อบจ. - กราบเรียนประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต 
(นายปรีชา  มีสมศักดิ์) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้เพื่อประกอบการพิจารณา ในญัตตินี้    
 ได้มีการเสนอว่าจะโอนทั้งหมดนี้ ๔ รายการด้วยกัน แต่ได้ตรวจสอบ 
 เอกสารแล้ว รายการที่ ๔ ก็เกิดความสงสัยขึ้นมา ท่านสมาชิกฯ   
 บางท่านก็อาจจะสงสัย ที่ดินที่อ าเภอสองพี่น้องนั้น เดิมเจ้าของที่ดิน 
 แจ้งความประสงค์จะให้คณะกรรมการจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑  
 อบจ. ยังไม่เกิดขึ้นเลย แต่ต่อมาท่านผู้ว่าก็รับโอนไว้ ที่มาก็คือตรงนี้นี่เอง  
 จริงๆไม่ใช่ที่ของเราเลย เขาไม่ได้ให้เลย เขาเจตนาจะให้กระทรวง 
 การคลัง แต่โฉนดมันติดอยู่กับเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มันก็ติด 
 อยู่กับเราอยู่อย่างนั้นเอง แต่เพื่อความถูกต้องเราก็ได้แจ้งให้แก้ไข 
 เปล่ียนแปลงชื่อเป็นกระทรวงการคลังไป ก็ถือโอกาสรายงาน   
 ต่อที่ประชุมสภาให้ทราบว่า เดิมมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว เดิมเป็นของ 
  
 

-/ สาธารณสุข..... 
 
 กระทรวงการคลัง ก็ควรจะโอนโฉนดคืนไปให้เขา ส่วนอีกสามรายการ  
  รายการที่ ๑ แน่นอนแล้วครับว่าเขาสร้างถนน ตัดถนนไปแล้ว
 ที่ดินก็เป็นเขตรัศมีทางก็ควรโอนให้แขวงการทางไปครับ  



 - ๓๑ - 
  รายการที่ ๒ ก็มีอยู่ ๑ งาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งก่อสร้างโรงจอดรถ 
 ของเทศบาลวังยาง ก็ทางด้านของเทศบาลวังยางก็ขอรับโอนไป    
 ผมได้พิจารณากับผู้บริหารแล้วว่าก็ควรที่จ าหน่ายออกจากทะเบียน 
 ของเราไป ก็คือขออนุญาตให้ไปครับ  
  รายการ ๓  ก็เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ทางด้าน อบต. ดอนโพธิ์ทอง 
 ก็จัดตั้งเป็นส านักงานไปแล้วก็เป็นส่วนราชการด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์
 แก่ทางราชการ ก็เห็นสมควรที่จะโอนให้กับทาง อบต. ดอนโพธิ์ทอง  
  รายการที่ ๔ ก็เป็นการแจ้งให้ทราบครับว่า ผู้ถือกรรมการสิทธิ 
 จริงๆ คือกระทรวงการคลัง ก็เรียนชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ในที่ประชุมต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ 
 ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับท่านปลัด อบจ. สุพรรณบุรีที่ได้ชี้แจงเพิม่เติมครับ 
(นายกอบชัย  พลเสน) ในรายการที่ ๔ ตกลงเป็นของกระทรวงการคลัง 
 - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายในวาระตรงนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
 ผมจะด าเนินการขอความเห็นชอบต่อไปนะครับ 
 - ผู้ใดเห็นชอบ   ให้โอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ให้กับหน่วยงานราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน   
 โปรดยกมือขึ้นครับ  ขอบคุณครับ 
 - ผู้ใดไม่เห็นชอบ ให้โอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ให้กับหน่วยงานราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน   
 โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) ขอบคุณครับ 
 - ถือเป็นมติที่ประชุมแห่งนี้  เห็นชอบให้โอนที่ดินของ องค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  (จ านวน ๔ รายการ) ให้กับหน่วยงาน 
 ราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน เป็นเสียงส่วนใหญ่ 
 
 

-/ มติที่ประชุม..... 
 

 
มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีมติเห็นชอบญัตติ  
 เรื ่องการโอนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี     
 ให้กับหน่วยงานราชการและการจ าหน่ายที่ดินออกจากทะเบียน 



 - ๓๒ - 
 - เห็นชอบ ๑๗  เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
ประธานสภา อบจ. - ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๘ 
(นายกอบชัย  พลเสน) 
ระเบียบวาระที่ ๘ - ญัตติเรื่อง การคัดเลือก ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ 
 มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานสภา อบจ. - ขอเรียนเชิญท่านสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี  
(นายกอบชัย  พลเสน) 
รองนายก อบจ. - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ  
(นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง) กระผมสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
 สุพรรณบุรี ขออนุญาตเสนอญัตติแทนนายกองค์การบริหาร   
 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง  การคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

   ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือที่ สพ ๐๒๗.๐๐๕/๕๔๑๘ ลง
ว ันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได ้ร ับแจ ้งจากส าน ักงานหล ักประก ันส ุขภาพ แห่งชาติว่ า 
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ชุดเดิม) ได้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง จึงให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื ่อร ับแต ่งตั ้ง เป ็นอนุกรรมการผู ้แทน สภาองค์การบริหารส่วนจังหว ัด ใน
คณะอนุกรรมการควบคุมค ุณภาพและมาตรฐานบร ิการสาธารณสุขระดับจังหว ัด จ ังหว ัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๑ ท่าน  

-/ หลักเกณฑ์..... 
 
   หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ   
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  



 - ๓๓ - 
   ข้อ ๒ ให้มีคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรืองาน
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรืองานควบคุมคุณภาพหน่วยบริการจ านวนหนึ่งคน 
   (๒)  ผู้แทนสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด จ านวนหนึ่งคน 
   (๓)  ผู้แทนส านักงานอัยการจังหวัด จ านวนหน่ึงคน 
   (๔) ผู้แทนสภาทนายความ จ านวนหนึ่งคน 
   (๕)  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระดับจังหวัด 
   (๖)  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหน่ึงคน 
   (๗)  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คัดเลือกกันเองให้เหลือ   
     จ านวนหนึ่งคน 
   (๘)  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหนึ่งคน 
   (๙)  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหนึ่งคน 
   (๑๐) ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหน่ึงคน 
   (๑๑) ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหน่ึงคน (ถ้ามี) 
   (๑๒) ผู้ประกอบโรคศิลปะ คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหน่ึงคน (ถ้ามี) 
   (๑๓) ผู้อ านวยการหน่วยบริการภาครัฐระดับตตยิภูมิ คัดเลือกกันเองให้เหลือ  
     จ านวนหนึ่งคน (ถ้ามี) 
   (๑๔) ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหนึ่งคน (ถ้ามี) 
   (๑๕) ผู้แทนเทศบาล คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหนึ่งคน 
   (๑๖) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหนึ่งคน 
   (๑๗) ก านัน คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนหน่ึงคน 
   (๑๘) ผู้แทนราชวิทยาลัยทุกสาขา คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน 
   (๑๙) ผู้แทนองค์กรเอกชน คัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนห้าคน 
   (๒๐) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน 
 

-/ ผู้ได้รับแต่งตั้ง..... 
 

   ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตาม (๒) – (๑๘) ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือ  
ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในจังหวัดนั้น ส่วนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตาม (๑๙) – (๒๐)     
ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้น 



 - ๓๔ - 
   ข้อ ๓ ให้ส านักงานสาขาแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานอัยการจังหวัด    
สภาทนายความ ส่งรายชื่อผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านั กงานอัยการจังหวัดและ      
สภาทนายความ แล้วแต่กรณีเป็นอนุกรรมการ 
 

   ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี  จึงขอให้สภาแห่งนี้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี             
ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ คน 
 
   จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

                      (ลงชื่อ)   บุญชู  จันทร์สุวรรณ   ผู้เสนอ 
                                                  (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ การคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายกอบชัย  พลเสน) เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ 
 มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ไ ม ่ไ ด ้ก า หนด ว ิธ ีก า รค ัด เ ล ือ ก ไ ว ้โ ด ย เ ฉ พาะ  จ ึง ขึ ้น อ ยู ่ก ับ          
 มติที ่ประชุมสภาว่าจะคัดเลือกโดยวิธีใด (ยกมือเปิดเผยหรือ   
 เขียนชื่อ- สกุลผู้ที ่ถูกเสนอก็ได้ หากใช้วิธี เขียนชื่อ – สกุล ก็น า  
 ข้อ ๑๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยข้อบังค ับ     
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้บังคับใช้โดยอนุโลม) 
 

-/ เชิญสมาชิกฯ..... 
 

 - เชิญสมาชิกฯ เสนอครับ ว่าท่านจะใช้วิธีใด ระหว่างเปิดเผยหรือ 
 เขียนชื่อ – สกุล ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
 - ขอเชิญท่านอรรถพล พุ่มทอง 



 - ๓๕ - 
สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ผมอรรถพล พุ่มทอง ส.อบจ.   
(นายอรรถพล พุ่มทอง) สุพรรณบุรี เขต ๓ อ าเภอเมืองฯ ขอเสนอวิธียกมือเปิดเผยครับ  
ประธานสภา อบจ. - ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใด  
(นายกอบชัย  พลเสน) จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
 - มติที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้ใช้วิธีเปิดเผยครับ 
 - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ว่าท่านจะเสนอชื่อท่านใด ในสมาชิกสภา 
 ของเราเป็นผู้แทนของคณะอนุกรรมการควบคุม ค ุณ ภ า พ แ ล ะ 
 มาตรฐานการบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 
 - ขอเชิญท่านภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร 
สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
(นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร) ท ่านสมาช ิกสภาฯ  ผู ้ท รง เก ีย รต ิ ผมภ ูษ ิต   รุ ่ง โ รจน ์ช ัยพร        
 เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอเมืองฯ ขอเสนอชื่อผู้แทนสภาองค์การ
 บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด เป ็นอน ุกรรมการในคณะอนุกรรมการ   
 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด  
 จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี ๑ ท ่านคร ับได ้แก ่นายกอบชัย   พลเสน  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานสภา อบจ. - ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองถูกต้อง) ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด 
(นายกอบชัย  พลเสน) จะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  
 - ถ้าไม่มีถือเป็นมติที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ 
 - เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลครับ 
เลขานุการสภา อบจ. - ผลการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอนุกรรมการ 
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) ในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
 สาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 
 ท่านกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี  
 

-/ มติที่ประชุม..... 
 
 

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีมติเลือกผู้แทนสภา 



 - ๓๖ - 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ 
 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ สาธารณสุขระดับจังหวัด  
 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายกอบชัย  พลเสน  
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ทุกท่านนะครับ ที่ได้คัดเลือก  
(นายกอบชัย  พลเสน) ให้ผมเป็นตัวแทนของสภา อบจ.สุพรรณบุรี ไปเป็นอนุกรรมการ     
 ในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
 สาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้
 ผมเคยเป็นอยู่ในสมัยที่แล้ว ก็จะมีการประชุมทุกเดือน แล้วก็       
 แต่ละเดือนจะเวียนไปตรวจเยี่ยมตามโรงพยาบาลประจ าอ าเภอต่างๆ
 ซึ่งต่อไปนี้ก็จะเรียนเชิญท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาฯ ที่อยู่
 ในอ า เภอนั้ นๆ ผมก็จะ เรี ยน เชิญท่ านให้ ไปประชุมด้ วยกัน             
 ก็ขอขอบคุณท่าน และขอเรียนเชิญล่วงหน้าไว้ตรงนี้ วันเวลาใด      
 ก็จะประสานงานต่อไปครับ 
 - ต่อไปขอเข้าระเบียบวาระที่ ๙  
ระเบียบวาระที่ ๙ - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญท่านนายก อบจ.สุพรรณบุรี ครับ 
(นายกอบชัย  พลเสน) 
นายก อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  
(นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) ผู้ทรงเกียรติ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ได้ผ่านข้อบัญญัติ ผู้บริหาร   
 ก็อยากจะเสนอแนวคิดฝากกับทุกท่านไว้ครับว่า จากการไปเปิดงาน 
 หลายๆที่ครับแล้วสุพรรณบุรีของเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว  
 ก็อยากจะเสนอให้ท า หนึ่ง ส.อบจ. หนึ่ง การท่องเที่ยวในพื้นที่ของ        
 ส.อบจ. ก็เสนอเป็นแนวความคิด ก็จากที่ผมไปเปิดงานในเขตพื้นที่  
 ของท่าน กิตติพงศ์ ก็เห็นดีที่หมู่บ้านหนึ่งเขาท า เช่น ท าเรื่อง ๑ ไร่ ๑ แสน 
 ท าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เล้ียงกบเล้ียงปลา ที่หมู่บ้านดอนศาลเจ้า 
 ท าเรื่องน้ าพริกและอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับของกิน ท าในเรื่องของ
 ออมวันละบาท เป็นกองทุนของหมู่บ้าน ก็ถือว่าเป็นส่ิงที่ดีถ้าสมาชิกฯ 

 
-/ เห็นด้วย..... 

 



 - ๓๗ - 
  เห็นด้วยหรือใครอยากท าไว้ครั้งหน้าเราก็จะส่งเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์  
 ผมคิดว่าอย่างที่ดอนศาลเจ้าเขาก็ท าแบบง่ายๆเป็นวิถีชีวิตไม่ต้องลงทุนอะไรมาก 
 เพียงแต่  ส.อบจ. และผู้บริหารเรา เข้าไปส่งเสริมให้ เขาเข้มแข็งขึ้น             
 ก็เป็นแนวคิดนะครับ 
  อีกเรื่องครับ ผมได้คุยกับรองผู้การฯ ที่จะขึ้นเป็นผู้การฯ ท่านต่อไป      
 มีท่านสุวัฒน์ และท่านปลัด ก็อยู่ด้วยก็อยากจะท าโครงการสุพรรณบุรี    
 เมืองปลอดภัยครับ ก็อย่างที่เราสนับสนุนกล้อง cctv ไปนั้นก็จะติดที่พื้นที่
 เทศบาลเมืองก่อน เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ส าคัญ ท่านรองผู้การฯ 
 ท่านก็ให้ความสนใจดูแล้วท่านก็มีความมุ่งมั่นผมก็คิดว่าเราก็น่าส่งเสริม     
 ถ้าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่กันแบบมีความสุขและปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดี     
 ก็เสนอเป็นแนวความคิดอีกเช่นกันครับ  
  อีกเรื่องครับ  ในเรื่องของความรักความสามัคคีผมก็ได้ไปงานที่      
 ศรีประจันต์ กับท่านประธานสภาฯ ไปเห็นโครงการศรีประจันต์หรรษาเกมส์   
 ผมก็เห็นแนวความคิดที่ดีนะครับ คือน าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบจ. ผู้บริหาร
 ท้องถิ่นและหน่วยงานในอ าเภอมาเล่นกีฬาและสังสรรค์กัน ก็เป็นเรื่องที่ดี
 เหมือนเราน าส.อบจ. ไปร่วมด้วย ไปเยือนอ าเภอต่างๆเหมือนเป็นการสร้าง
 ความรักความสามัคคี ในกลุ่มเราและผู้น าแต่ละอ าเภอ ก็มองเป็นเรื่องที่ดี  
 ถ้าท่านเห็นด้วยทางฝ่ายบริหารก็จะให้การสนับสนุน 
  อีกเรื่องครับ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ก็เรียนเชิญท่านรองฯ วินัย   
 ก็จะเลีย้งท่านรองฯ ชัชชรินทร์ จะน าคณะไปทานข้าวที่บ้าน ตอน ๖ โมงเย็น 
 ก็ขอโอกาสนี้ เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ        
 ท่านสมาชิกสภาฯ ไปร่วมงานด้วยนะครับ  ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ทาง
 ต ารวจให้ความส าคัญกับทางสภาของเราและก็พร้อมที่จะท างานร่วมกับพวกเรา 
 ก็ เ รี ยนเชิญทุกท่ านไปร่ วมงานด้ วยครับ  ฝาก ท่ านประธานสภาฯ             
 เล่าบรรยากาศความรักความสามัคคีให้ฟังด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

 
-/ ประธานสภา..... 

 
 
 



 - ๓๘ - 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านายก อบจ. ครับ 
(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอแจ้งก าหนดการใหม่ การประชุมสภา ครั ้งต่อไปเป็นวันพฤหัสบดี        
  ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. หลังจากปิดประชุมเราก็จะเดินทาง 
 ไปที่บ้านท่านรองวินัย วนกิจสัมพันธ์ ที่อู่ทอง 
 - บรรยากาศงานที่ท่านนายก อบจ. ไปแล้วประทับใจ คือโครงการนี้ท าได้ทุกอ าเภอ 
 เพียงแต่ของอ า เภอศรีประจันต์ ได้นายอ า เภอใหม่มา  ก็ลองท าดู 
 แนวความคิดคือ เชิญสมาชิกของ อบจ.ของเรานี้ ท่านที่ไปได้ก็เป็นทีม VIP 
 อบจ. มีผู้บริหาร มีสมาชิกสภาฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมทีมไป และ    
 อีกทีมหนึ่งคือทีม VIP ของอ าเภอนั้น ซึ่งอ าเภอนั้นๆ ก็จะประกอบไปด้วย
 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ เกษตรอ าเภอ สหกรณ์ ไฟฟ้า ประปา เรียกว่า   
 ทุกหน่วยงานในอ าเภอนั้น ที ่ดิน สัสดีอ าเภอ แล้วเน้นว่าขอตัวจริง      
 ที่ท่านนายกฯ ประทับใจคือ วันนั้นเราขอตัวจริง ไม่ใช่ส่งเด็กวัยรุ่นมาเตะแทน 
 เพราะเราไม่ได้ต้องการผลแพ้ชนะ เราต้องการความสามัคคี ความสนุกสนาน 
 งานแบบนี้หัวใจอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้ทุกคนทุกฝ่ายได้มาเจอกัน       
 ได้มาลงสนามเดียวกันไม่อย่างนั้นหาโอกาสที่จะเจอกันยาก อย่างเก่ง      
 ที่จะเจอก็ประชุมต้นเดือนอ าเภอ ก็ได้แค่ประชุม มันไม่มีกิจกรรมอย่างอื่น 
 ที่จะสร้างความสามัคคี ผมเองโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยอย่างยิ่งและอยากจะ
 สนับสนุนท่านครับ ผมได้คุยกับสมาชิกสภาฯ หลายท่านก็เห็นด้วย ว่าน่าจะ
 จัดกิจกรรมอย่างนี้ มีกิจกรรมหนึ่งคือ อบจ.  พบประชาชน ที่ เราไป        
 กับจังหวัดเคลื่อนที่ จะมีช่วงเวลาของเราเพียงเล็กน้อย ตอนที่มอบถุงยังชีพ 
 มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ก็ได้ชื่อของเราอยู่แต่เวลากับสถานที่ อาจจะ        
 ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นการก าหนดตรงนี้ ที่ว่าเดือนละครั้ง ไว้จะปรึกษากับ  
 ท่านนายกฯ และคณะสมาชิกสภาฯ ต่อไปว่าอาจจะก าหนดให้เป็นคนละวัน 
 ไม่ใช่วันเดียวกันกับของจังหวัดเคล่ือนที่อาจจะเป็นคนละวัน เป็นวันที่เรา
 จะไปสร้างความสัมพันธ์ เรื่องกีฬา เรื่องกิจกรรม ตรงนั้นไปเลยหนึ่งวัน
 อ าเภอใดจะเสนอเป็นอ าเภอแรกก็ขอเชิญนะครับ เราก็จะได้เริ่มต้นกันเลย 
 เดือนตุลาคมเป็นต้นไป รู้ สึกอ าเภอเดิมบางนางบวชเขาเสนอมาแล้ว      
 อ าเภออื่น ก็เรียนเชิญนะครับ  
 

-/ ท่านสมาชิก..... 
 



 - ๓๙ - 
 - ท่านสมาชิกฯ มีอะไรเพิ่มเติมตรงน้ีหรือไม่ครับ  
 - ผมขอเสนอแนะนะครับ เวลา ส.อบจ. ไปติดต่อกับหน่วยงานกองต่างๆ  
   ไม่มีที่จะนั่ง ที่จะยืนยังไม่มี ด้วยสถานที่ของเราคับแคบจริงๆอย่างเวลา   
 ไปทางฝ่ังส านักปลัดฯ ก็อาศัยห้องของท่านรองฯ คณิต ฝ่ังกองแผนฯ ศูนย์กีฬา 
 อาศัยห้องท่านรองฯ กฤตยศ เป็นที่นั่ง แต่กองอื่นๆผมไม่รู้จะจัดอย่างไร 
 อย่างน้อยขอเป็นเก้าอี้หน้าโต๊ะ ผอ.ได้หรือไม่ครับเวลา ส.อบจ.ไปจะได้นั่งได้ 
 - เรียนเชิญท่านปลัด อบจ.สุพรรณบุรีครับ 
ปลัด อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 
(นายปรีชา  มีสมศักดิ์) ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ และก็ยอมรับที่ท่านได้เสนอแนะ ด้วยสถานที่ของเรานั้น
 มีจ ากัด จึงได้เกิดโครงการที่จะปรับปรุงสถานที่ของ อบจ. เรา ก็เรียนให้ฟัง
 ครับว่า เริ่มตั้งแต่รั้ว อบจ. เราจะทาสีใหม่เป็นสีส้มตัดกับสีน้ าเงิน ให้เป็น
 สัญลักษณ์ ท่านนายก อบจ. บอกว่าจะท าอย่างไรให้คนที่เขามา อบจ. แล้ว
 ให้เขาเห็น เช่นเดียวกันกับที่ เราไปขนส่งครับ เราจะเห็นตึกสีม่วง        
 เป็นสัญลักษณ์ของส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีเรา ท่านนายก อบจ. 
 บอกว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ แฟลต อบจ. ส านักงาน อบจ. ห้องประชุมสภา 
 อาคารหอประชุมแห่งนี้ จะท าอย่างไรให้เป็นสัญลักษณ์ ใครมาก็สะดุดตา 
 ผมก็เสนอว่าคงจะต้องเป็นสีของจังหวัด เพราะเวลาคนที่จะมาติดต่อ     
 กับ อบจ. เรา ถามว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหน เราบอกว่าติดกับ สญ จะมองไม่ค่อยเห็น
 แต่ถ้าบอกว่า อ าเภอเมืองเก่าก็จะพอรู้ได้ ก็เป็นที่มาของการปรับปรุงครับ 
 นี่ภายนอก ส่วนภายใน ท่านนายก อบจ. จะจัดโครงการ ๕ส แม้กระทั่ง
 หอประชุมเราก็ดี ที่ส านักงานก็ดี ว่าท าไมถึงจัดให้สะอาดไม่ได้ ทางด้าน
 เจ้าหน้าที่ก็เสนอว่าถ้าจะจัดให้สะอาดและดี โต๊ะจะต้องเป็นตัวที่มีขนาด
 เท่ากัน งบที่ เหลืออยู่ก็ เลยตั้ งโอนซื้อคอมพิวเตอร์และโต๊ะท างาน        
 ให้กับเจ้าหน้าที่ และจะจัดให้เป็นโซน เวลาที่ท่านสมาชิกฯ มาบริเวณ     
 หน้าโต๊ะ ผอ.ก็จะมีเก้าอี้รองรับได้ ท่านสมาชิกฯ ก็จะมีเก้าอี้ได้นั่งเพื่อติดต่อ
 ประสานงาน ก็ยินดีอย่างยิ่ งครับที่จะปรับปรุงตามข้อแนะน าของ       
 ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ที่ได้เสนอมาในวันนี้ขอบคุณมากครับ 
 
 

-/ อีกเรื่องครับ..... 
 



 - ๔๐ - 
  อีกเรื่องครับ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 เป็นต้นไป กรมสรรพสามิตที่จัดเก็บภาษีจากโรงงานยาสูบแทนเรา      
 และน้ ามัน ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครอง      
 ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับว่า งานทั้งหมดนี้จะต้องเป็นภารกิจ   
 ของทาง อบจ.เท่านั้น ตอนนี้โรงงานยาสูบรอหนังสือจาก อบจ.เราไปอย่างเดียว
 แต่การที่จะออกหนังสือจากเรานั้นจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง 
 เนื่องจากเรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมา       
 ก็ต้ องมีการปรับปรุ งแก้ ไขข้อบัญญัติ  เดิม เรา เคยออกไว้ตั้ งแต่ปี           
 พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขมาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการมอบให้กรมสรรพสามิต
 เป็นผู้จัดเก็บ ตอนนี้เราต้องออกข้อบัญญัติใหม่  ซึ่งจะน าเสนอในวันที่     
 ๑๓ กันยายน และเสนอต่อคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ในบ่ายวันนี้ 
 ในบ่ายวันนี้คือรายละเอียดของข้อบัญญัติที่เราจะต้องน าเสนอต่อสภา     
 คือ ผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเสียก่อน เพื่อ
 พิจารณาและสามารถที่จะเสนอเป็นสามวาระรวดเดียวได้ เนื่องจากว่า  
 ไม่ใช่เป็นร่างเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เมื่อผ่านสภาไปแล้วก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 ต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประกาศใช้ บังคับให้ทัน ๑ ตุลาคม 
 แต่ไม่ทันแน่นอน เพราะเราต้องปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบอีก    
 ๓๐ วัน จึงได้มีการออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง     
 ก าหนดสถานที่จดทะเบียนการค้า การยื่นแบบรายการและการช าระภาษี
 บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อันนี้ เราออกเป็นการชั่วคราวไว้        
 เพื่อเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา   
 ในวันที่ ๑๓ กันยายน ต่อไป มี อบจ. ทั้งหมด ๑๗ จังหวัดแล้วครับที่ได้  
 ออกข้อบัญญัติและด าเนินการไปแล้ว ก็ เรียนให้ทราบว่าทางด้าน        
 กรมสรรพสามิตได้ส่งคืนงานจัดเก็บภาษีให้กับ อบจ. แล้ว ก็ขออนุญาต
 เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมให้ทราบไว้ขอบคุณครับท่านประธาน 
ประธานสภา อบจ. - เป็นความภูมิใจของทางสมาชิกสภา อบจ. นานๆทีจะมีการออกข้อบัญญัติ 
(นายกอบชัย  พลเสน) อย่างนี้ แล้วการออกข้อบัญญัติตามระเบียบเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ  
 ออกข้อบัญญัติเพียงแต่ที่ผ่านมามันหาโอกาสยาก ครั้งน้ีเราจะได้มีผลงาน 

-/ ในการออกข้อบัญญัติ..... 
 
 



 - ๔๑ - 
 ในการออกข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี เรื่องบุหรี่ เรื่องน้ ามัน แล้วเราก็ยัง
 เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับ สมาชิกสภาฯ ที่เราได้คัดเลือกไปเป็น
 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมด ๗ ท่าน  
 ๑. ท่านณรงค์  เกิดพงษ์ ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. ท่านกิจจา วงศ์ประเสริฐ  
 ๓. ท่านเอนก  ปาลวงศ์ 
 ๔. ท่านเสมียน   หงษ์โต 
 ๕. ท่านสุธี   โค้วอุดมประเสริฐ 
 ๖. ท่านสุกิจ   อ่ าทอง 
 ๗. ท่านพงษ์เกียรติ   อุดมอานุภาพสุข 
 วันนี้อยู่ประชุมต่อ เวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ ท่านอื่นที่สนใจที่จะร่วมประชุมด้วย
 ขอเชิญครับ   
 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆให้สภาแห่งนี้พิจารณาอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)   
  ขอปิดประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 
 
ปิดประชุม   ๑๒.๓๐ น. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๔๒ - 
 


